



จลสาร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG NEWS

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556



MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2013

นิสิตวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด ดาว-เดือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การนิสิต ได้จัดโครงการ FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2013 ภายใต้ชื่อ “คำคืนแห่งเดือนดาว หนุ่มสาวตักศิลานคร” ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโต รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นายกานต์ชนก ไครอุปบล นายกองกิจการนิสิต กล่าวรายงาน

ผลการประกวดดาวและเดือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสร้อยพงษ์ พิมพ์โพธิ์ นิสิตสาขานิติศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน มมส และ นางสาวชนิกานต์ ลำสัน นิสิตสาขานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดดาว มมส

กิจกรรมครั้งนี้มีการประกวด Freshy Boy & Girl 2013 ซึ่งสโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัยส่งเข้าประกวด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความรักความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาภูมิภาคอีสาน รวมถึงให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของนิสิต และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน และเกิดกระบวนการการเรียนรู้ทักษะด้านสุนทรียภาพ บุคลิกภาพและสัมพันธภาพที่สังคมยอมรับ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน และสังคมอนาคต

ที่มา Facebook fanpage : Mahasarakham University

วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาวิชาการ 41 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มูลนิธิเสถียรโกเศศนาคะประทีป ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 41 ปี สันติประชาธรรม สู่ 1 ศตวรรษ บัณฑิตวิทยาลัย อังภากรณ์ ส่วนภูมิภาค 2556 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “คุณภาพชีวิตใหม่ของคนไทยในยุค AEC (Asean Economics Community) โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวต้อนรับ



และรับฟังการปาฐกถา เรื่อง “คุณภาพชีวิตใหม่ของคนไทย ในยุค AEC (Asean Economics Community) จะเป็นอย่างไร” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากนั้นเป็นการเปิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “รอด หรือ ล้ม : ประชาคมเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตท้องถิ่น และชุมชนของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (เน้นประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษา) วิทยากรประกอบด้วย อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.)

อ.เดชา เปรมฤดีเลิศ ที่ปรึกษาเทศบาลนครขอนแก่น คุณเฉลิมชัย ทองสุข รองประธานกรรมการมูลนิธิขวัญชุมชน และ อ.จินตนา เมืองแมน อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงานวาระร่วมรำลึกครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของอาจารย์ป่วย อังภากรณ์ ปุชนียบุคคลของประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นการเผยแพร่ผลงานตลอดจนเกียรติคุณของอาจารย์ป่วย อังภากรณ์ ต่อไป ดังที่ทราบกันดีว่า อาจารย์ป่วย อังภากรณ์ ถือเป็นนักคิด นักวิชาการที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งในความสามารถด้านสติปัญญา ด้านคุณธรรม ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานมีการเสวนาวิชาการ ตลอดจนนิทรรศการให้ความรู้ มุ่งเน้นในเรื่อง “สันติประชาธรรม” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของ อาจารย์ป่วย อังภากรณ์ ซึ่งมุ่งหมายให้พลเมืองไทยทุกคนได้รับการดูแลที่ดีจากรัฐ การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มี คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 300 คน



ประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปี 2555

ฝ่ายแผน วิจัยและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปี 2555 โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุม อ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจำนวน 30 คน การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมจัดการความรู้ (KM) ต่อยอดองค์ความรู้จากการประชุมการสัมมนาประจำปีของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น และได้เชิญ รศ.สีดา สอนศรี และ รศ.ยุพา คลังสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้



วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี การศึกษา 2556” ขึ้น โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์จรัสศักดิ์ โพธิ์กาวิ นรองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน มีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของของวิทยาลัยฯ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ นิสิต ได้รับทราบนโยบายของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ให้ นิสิตได้รับทราบเพื่อความสะดวก



ในการติดต่อประสานงาน เข้าใจในระบบการลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน ของนิสิตระดับปริญญาตรี และเพื่อให้ นิสิตใหม่ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ทั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตใหม่ เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คน



วิทยาลัยฯ สานสัมพันธ์ผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556



ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการ “วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สานสัมพันธ์ผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปี การศึกษา 2556” ขึ้น โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์จรัสศักดิ์ โพธิ์กาวิ นรองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครองนิสิตใหม่ เข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงระบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับคณาจารย์ นอกจากนี้ยังได้แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ ให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับ อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ / รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย นางสาวอนงค์ ปะนะทัง / การบรรยาย เกี่ยวกับวินัยนิสิต โดย นายจรัสญ วิชาคุณ / การบรรยายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา โดย นายสุริยะ จันทพิมพ์ เพื่อให้ทราบ ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้ทั้ง 3 ท่านจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง D-333 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



การประเมินคุณภาพการศึกษากายใน ปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

1. รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ฉลาด จันทรมบัติ (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ
3. ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ (อาจารย์ประจำคณะการบัญชี และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ

การประเมินคุณภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไก โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานเพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้เพื่อให้วิทยาลัยฯ ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4.61 อยู่ในระดับดีมาก (21 ตัวบ่งชี้) ค่าคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ สมศ. 4.38 อยู่ในระดับดี (11 ตัวบ่งชี้) และเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.54 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่ได้คุณภาพระดับดีมาก 7 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบ 1,3,5, 7,8,10 = 5.00 และองค์ประกอบที่ 4 = 4.68 องค์ประกอบที่ได้คุณภาพระดับดี 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 6 = 4.33 องค์ประกอบที่ 2 = 4.08 และองค์ประกอบที่ 9 = 4.00



วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-207)

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน

ประจำภาคเรียนที่ 3/2555

ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 3/2555” ขึ้น โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ อ.จิรศักดิ์ โพธิ์กาวิณ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน



ภายในโครงการมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานของนิสิตทั้งจากหน่วยงานราชการและเอกชน / รับฟังข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากอาจารย์นิเทศ และได้มีตัวแทนจากบริษัทเทสโก้ โลตัส โดยคุณ สุรวิงค์ ยอดชลุต (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเทสโก้ โลตัส) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ

ได้จัดบูธรับสมัครพนักงาน รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกฝนการทำงานบริการอย่างไรให้ดีที่สุด

มีนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ที่ศึกษาในรายวิชาการฝึกงานทางรัฐศาสตร์ 1300400 Practicum in Political Science เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศจำนวน 670 คน คณาจารย์และบุคลากร 20 คน รวมทั้งสิ้น 690 คน



วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-415, D-402)

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-207)

ประจำปีการศึกษา 2556



ฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556” ขึ้น โดยมี ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง รองคณบดีฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตหลักสูตร ร.บ.ม.รุ่นที่ 13 และ ร.บ.ม.รุ่นที่ 9 เข้าร่วมจำนวนกว่า 90 คน

กิจกรรมในโครงการมีการรับชมวีดิทัศน์การกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง การพบอาจารย์ที่ปรึกษา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแผนการเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับหลักสูตร ได้พบปะคณาจารย์ และรับทราบนโยบายของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รวมถึงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม





รับน้อง-ประชุมเชียร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2556

สโมสรมนิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “รับน้องประชุมเชียร์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2556” ขึ้น โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ นายสรยุทธ์ สายธิไชย นายกสโมสรมนิตวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตใหม่ และนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต เสริมสร้างศักยภาพด้านกิจกรรม ความรู้ และทักษะการเป็นนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพ และเพื่อให้นิสิตมีความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน กิจกรรมการรับน้อง-ร้องเพลงคณะในครั้งนี้นำประกอบด้วย กระบวนการร้องเพลง กระบวนการปกครอง กระบวนการสันตนาการ และกระบวนการพิสูจน์รุ่นวิทยาลัยการเมืองการปกครองรุ่นที่ 11 บรรยากาศการเต็มไปด้วยความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบวินัย ความสนุกสนาน และความสามัคคีของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



วันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



กีฬา Freshy บายศรีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “กีฬา Freshy บายศรีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง” ขึ้น โดยมี รศ.เสิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ นายสรยุทธ สายธิชัย นายกสโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตใหม่ และนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต เสริมสร้างศักยภาพด้านกิจกรรม เสริมสร้างความรู้และทักษะการเป็นนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อให้นิสิตมีความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน



กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์ขับขี้รถจักรยานยนต์รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีมอบรุ่น มอบอัตลักษณ์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



สัมมนาทางวิชาการรำลึก

“การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475” ประจำปี 2556

“ความยุติธรรม” ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านกับ “สันติภาพ” ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้



คลินิกรัฐศาสตร์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการรำลึกการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ประจำปี 2556 หัวข้อ “ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านกับสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้น โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 600 คน

กิจกรรมภายในงานสัมมนา มีการอ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 โดย อาจารย์ ดร.วินัย ผลเจริญ (อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านกับสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” วิทยากรโดย ดร.ประทีปจิตร นีละไพจิตร (นักวิจัยมูลนิธิตุธรรมเพื่อสันติภาพ) วิทยากรได้กล่าวว่า “ในช่วงเวลา 81 ปี ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย มีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มที่ออกมาแสดง และเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานและได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายปี



ผ่านมานี้ก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยรัฐได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการต่างๆ และมาตรการล่าสุดซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนั้นก็คือแนวทางของการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับฝ่ายก่อความไม่สงบ ประเด็นหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงเรื่อยมาในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือความยุติธรรม โดยประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะมองว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องกระทำให้เห็นเชิงประจักษ์ในเรื่องความยุติธรรม”



งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนมีขันติธรรมต่อกันโดยยอมรับและเคารพในความแตกต่างหลากหลายในความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน อันเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาธิปไตยของไทยเจริญงอกงามและยั่งยืน

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-415)

เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดทำโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 3750 โทรสาร 0-4375-4317